

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-KHTC

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2022

V/v báo cáo bổ sung các nội dung, thông tin về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021 theo yêu cầu của Đoàn Giám sát của Quốc hội tại Công văn số 169/ĐGS-TNCS ngày 01/6/2022.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa.

Nhận được Văn bản số 3963/SKHĐT-TH ngày 15/6/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo bổ sung các nội dung, thông tin về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021 theo yêu cầu của Đoàn Giám sát của Quốc hội tại Công văn số 169/ĐGS-TNCS ngày 01/6/2022; theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo như sau:

1. Việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công

- Việc lập, thẩm định, phê duyệt và giao triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016 – 2020 và 2021 – 2025 và hàng năm:

Căn cứ Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/08/2014, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025, Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020, giai đoạn 2021-2025; đồng thời, căn cứ vào kế hoạch vốn được UBND tỉnh thông báo giao cho từng dự án, Sở Nông nghiệp và PTNT đã xác định việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, tạo động lực cho tăng trưởng ngành nông nghiệp của tỉnh; do đó, đã tích cực, chủ động đề ra nhiều nhiệm vụ, biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành nhanh nhất kế hoạch vốn đầu tư công được giao. Kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công được tăng cường, đã gắn trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan trong việc bảo đảm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn của các dự án.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016 – 2020 và 2021 – 2025 và hàng năm, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ động, linh hoạt trong việc điều chỉnh kế hoạch vốn; kiên quyết cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư đối với các dự án chậm giải ngân, có tỷ lệ giải ngân thấp để chuyển sang ưu tiên bố trí cho các dự án có khả năng giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn, có khả năng hấp thụ ngay; qua đó, kế hoạch vốn được giao cho các dự án phù hợp với tiến độ thực hiện và giải ngân.

2. Tổng hợp tình hình các dự án sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2016 – 2021

(Chi tiết có phụ biểu kèm theo)

3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đề xuất, kiến nghị

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cho cán bộ, công chức, viên chức về ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thi hành công vụ. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đảm bảo hiệu quả thiết thực. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan thông tin trong việc phát hiện, đưa tin phê phán các hành vi gây lãng phí; biểu dương những gương tốt trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để đề xuất hình thức khen thưởng phù hợp.

- Tiếp tục thực hiện công khai theo đúng quy định của pháp luật, tập trung thực hiện công khai việc sử dụng vốn đầu tư công được giao theo quy định. Triển khai thực hiện hình thức công khai trên trang thông tin điện tử nhằm nâng cao hiệu quả và tiết kiệm ngân sách.

- Tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp, gắn công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với công tác phòng, chống tham nhũng. Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh các hoạt động và chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định. Kiên quyết xử lý theo đúng quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm gây lãng phí ngân sách nhà nước, tài nguyên thiên nhiên, tài sản nhà nước.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch để tạo điều kiện cho việc kiểm tra, thanh tra, giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện công khai hành vi lãng phí, kết quả xử lý hành vi lãng phí; khen thưởng kịp thời các đơn vị, tổ chức, cá nhân có thành tích trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí./.

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

Cao Văn Cường